



งานเลขานุการ กสทช. (1-
ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)
บันทึกเลขที่
กทช 1006/602/2562

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๑๒๕๑)

ที่ สทช. ๑๐๐๖/๖๐๒

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ ของการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒
เรียน เลขาธิการ กสทช.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จำนวน ๕ สถานี) ผมได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ ดังนี้

“ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ำมาหลายครั้งแล้วว่า เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเป็นในส่วนของ การเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู้มีอำนาจอาจไม่มีประเด็น แต่ในส่วนของ การเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ การเปลี่ยนแปลงกำลังของเครื่องส่ง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ อาจเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอนุญาต เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตเพียงให้ทดลองประกอบกิจการเท่านั้น ซึ่งการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นนโยบายการกำกับดูแลที่สมควรจะต้องมีการทบทวน เนื่องจากได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาพอสมควร โดยเฉพาะการอนุญาตในส่วนของ การประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้น มีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายกำหนดวิธีการจัดสรรเอาไว้ว่าจะต้องดำเนินการโดยการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และกำหนดแนวทางการกำกับดูแลที่ชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องจริงในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจำกัดเวลาให้ชัดเจน”

จึงเรียนมาเพื่อ นำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จักขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)

กสทช.